

วารสาร

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045-242313-4 โทรสาร : 045-242301 E-mail : passport_ubon@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

รอบรั้วบัวแก้ว

✚ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี



ให้การรับรอง อำนวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร
กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายฉัตรวุฒิ โภธิสาร
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเดินทางเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบูรณาการในการเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา” และ
ลงพื้นที่พบปะประชาชนใน อ. กันทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับคำตัดสินในคดีปราสาท
พระวิหาร

✚ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก



ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติ และคณะผู้แทน
ของส่วนราชการไทยจาก กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ออก

เดินทางโดยเครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 2 ลำ เพื่อนำของ
พระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์จากรัฐบาลไทยไปยังเมือง
เชนุ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ
ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน



เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

การทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ



ตามกฎหมายฉบับที่ 24

(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

กำหนดให้ผู้มีถิ่นพำนักนอกราชอาณาจักรตามรายชื่อประเทศที่รัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ประกาศกำหนดสามารถ

ยื่น คำขอได้เฉพาะ

1. กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย
2. กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตรหรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง กรณีผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล สำหรับกรณีที่ยังไม่เคยยื่นคำขอมีบัตร (ไม่เคยทำบัตร) ไม่สามารถยื่นขอทำบัตรในต่างประเทศได้หากประสงค์จะทำบัตรจะต้องมาดำเนินการยื่นคำขอในประเทศไทยเท่านั้น

สถิติการให้บริการประจำเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2556

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	ตุลาคม	พฤศจิกายน
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	3,500	2,470
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	20	16
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	36	42
รวม	3,556	2,528

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

เตือนภัยธุรกิจจีน : เผยกลลวง “ฉ้อโกงออนไลน์” สูญเงินเป็นล้านเพราะไม่ทันระวังตัว

ภัยร้ายทางอินเทอร์เน็ตระหว่างการซื้อขายสินค้าข้ามประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ทางการเงินจึงได้เปิดเผยเทคนิคกลลวงของกลุ่มผู้ร้ายทางอินเทอร์เน็ตให้รับทราบ ดังนี้

- รวมรวบอีเมลล์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร้ายส่วนใหญ่จะเล็งกลุ่มลูกค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยมักจะหาข้อมูลอีเมลล์ของบริษัทนำเข้า-ส่งออกจากเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ Search engine หรือ ใดเร็กทอรีธุรกิจต่างๆ

- ส่งอีเมลล์แนบไวรัส ให้เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ผู้ร้ายได้พัฒนาซอฟต์แวร์ดักจับข้อมูล หรือที่รู้จักกันดีกว่า “ไวรัสโทรจัน ไวรัส Spyware ไวรัส Malware” และส่งไปทางอีเมลล์ที่ได้มาจากเว็บไซต์ธุรกิจต่างๆ โดยอาจใช้เนื้อหาอีเมลล์โฆษณาล่อวงให้เหยื่อเกิดความสนใจ และคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงค์/ไฟล์/รูปภาพที่แนบมากับอีเมลล์ ซึ่งมีไวรัสซ่อนตัวมาด้วย หากผู้รับหลงเชื่อคำเชิญชวน ก็จะตกเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในทันทีแบบที่ไม่รู้ตัว

- จับตาดูความเคลื่อนไหว และลงมือหลอกเหยื่อ เมื่อถึงจังหวะโอกาสจะ โอนเงิน หลังจากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายติดกับดักจากกลลวงทางอีเมลล์แล้ว ไวรัสจะเข้าฝังตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ร้ายทราบรหัสผ่านอีเมลล์ของผู้ตกเป็นเหยื่อ และสามารถติดตามดูความเคลื่อนไหวข้อความในการสื่อสารต่างๆ โดยรอจังหวะเมื่อผู้ซื้อ-ผู้ขายตกลงสั่งซื้อสินค้าและกำลังจะโอนเงิน ก็จะฉวยโอกาสหลอกลวงให้ผู้ซื้อ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเอง โดยควบคุมอีเมลล์อยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ แบบที่เหยื่อไม่รู้ตัว และใช้วิธีการยอคิดดำเนินการดังกล่าวในบทบาทของ “ฉ้อโกงออนไลน์”

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้



ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

“ข้าวปรุงสำเร็จ” โอกาสสร้างความนิยมข้าวไทยในตลาดเยอรมนี

“ตลาดข้าวในเยอรมนีมีการแข่งขันสูง โดยผู้บริโภคเน้นทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่า ดังนั้น หากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ ไทยก็ควรใช้กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มหรือทางเลือกใหม่ๆ ของสินค้า” สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ให้ข้อเสนอแนะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้เก็บได้นานขึ้น โดยเฉพาะข้าว “ready to eat” หรือ “ready to cook” น่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่ภาคเอกชนไทยควรดำเนินการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นของเยอรมนี ได้รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องถึงผลของการดำเนินนโยบายรับจํานำข้าวของไทย ข้อเสนอแนะข้างต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีขึ้นท่ามกลางบริบทดังกล่าว

สถานเอกอัครราชทูตฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้บริโภคเยอรมนีมีความนิยมอาหารไทยเป็นทุนอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวเยอรมันทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับการปรุงอาหารไทย มองว่า การหุงข้าว มีกรรมวิธีที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ขณะที่การปรุงอาหารง่ายๆ ด้วยตนเองก็กำลังเป็นเทรนด์ของชาวเยอรมันรุ่นใหม่ ดังนั้น หากมีข้าวสำเร็จรูปวางขายในตลาดเยอรมนี ก็น่าจะทำให้ข้าวไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากประเด็นการบรรจุข้าวในรูปแบบที่พกพาและสะดวกต่อการรับประทานแล้ว ประเด็นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และประโยชน์ทางโภชนาการ รวมทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพก็เป็นจุดขายที่จะสามารถผลักดันให้ “ข้าวปรุงสำเร็จของไทย” น่าจะมีโอกาสตีตลาดเยอรมนีได้มากยิ่งขึ้น ในช่วงต้นปี 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของไทยในงาน “International Green Week 2014” ณ กรุงเบอร์ลิน โดยจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ส่งออกข้าว โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์และข้าวปรุงสำเร็จด้วย ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทดังกล่าวที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถติดต่อศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ได้ที่ bic.mfa@gmail.com หรือ 02 203 5000 ต่อ 14126

International Green Week เป็นงานแสดงสินค้าผลผลิตด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557 จะเป็นครั้งที่ 78 ซึ่งคาดว่า จะมีผู้เข้าชมงานกว่า 4 แสนคนจากเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน